

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๖๕๕



กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยปัจจุบันคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมาย ที่มีผลทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติต้องถือปฏิบัติทันที เช่น คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ หรือสั่งให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม เป็นต้น

กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติด้วยความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมที่ดิน เช่น คำสั่งห้ามมิให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือการสั่งตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติในทันที โดยไม่ต้องรอให้กรมที่ดินสั่งการก่อน เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวถือเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการระงับการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว ให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับหรือผลการตรวจสอบหลักทรัพย์ให้กรมที่ดินทราบโดยด่วน เป็นต้น

๒. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ หาญพาณิชย์)

อธิบดีกรมที่ดิน